



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม โทรศัพท์ ๐ ๔๓๗๗ ๗๙๗๒ ต่อ ๓๑๓

ที่ มค ๐๐๓๒.๐๐๒/ว๑๖๒๖๒ วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ข้อสั่งการในการประชุมทางไกล (Video conference) ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์  
และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ ๖๗/๒๕๖๔

เรียน นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)  
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)  
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบรบือ (นายแพทย์เชี่ยวชาญ) ปฏิบัติหน้าที่รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด  
ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข)  
เภสัชกรเชี่ยวชาญ (ด้านเภสัชสาธารณสุข)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน ทุกแห่ง  
สาธารณสุขอำเภอ ทุกแห่ง  
หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน สสจ.มหาสารคาม

ด้วย ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ระดับจังหวัดมหาสารคาม ได้จัดประชุมทางไกล (Video conference) กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ ๖๗/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นั้น

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม จึงขอส่งข้อสั่งการในการประชุมทางไกล (Video conference) ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ ๖๗/๒๕๖๔ กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบและดำเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(นายภาที ทรัพย์พิพัฒน์)  
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

สรุปข้อสั่งการของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ในการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน  
ด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ ๖๗/๒๕๖๔  
วันที่ ๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐น.-๑๒.๐๐น.  
ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

ที่	ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ/ ดำเนินการ
๑	ให้ทีม JIT นำเสนอแผนการเฝ้าระวังเชิงรุก Sentinel Surveillance ให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย และสถานที่เสี่ยงในพื้นที่แต่ละอำเภอ ว่าดำเนินการวันที่เท่าไร จำนวนกลุ่มตัวอย่างจำนวนเท่าใด การส่งตรวจ Lab แต่ละอำเภอส่งตรวจที่ใด และขอให้นำเสนอแผนในวันประชุมครั้งที่ ๖๘/๒๕๖๔ วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔	- ทีม JIT
๒	ให้นายแพทย์วิเชียร ฉกาจนโรดม ช่วยดำเนินการหาที่พัก/โรงแรมเพื่อให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข ใช้ในการกักตัว เนื่องจากมีบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ได้มีการสัมผัสผู้ป่วยยืนยันและกลุ่มเสี่ยงสูงเป็นจำนวนมาก และต้องทำการกักตัว จำนวน ๑๔ วัน	- นายแพทย์วิเชียร ฉกาจนโรดม
๓	ให้นายแพทย์หัสชา เนือยทอง และทีม Case management เตรียมความพร้อมของบุคลากรที่ปฏิบัติงานของโรงพยาบาลทุกแห่ง หากเกิดกรณีที่มีบุคลากรของโรงพยาบาลมหาสารคามติดเชื้อ ต้องดำเนินการกักตัว จะทำให้การดำเนินการที่โรงพยาบาลสนามเกิดความไม่คล่องตัว ขอให้ดำเนินการวางแผนดังนี้ - แผนที่ ๑ ขอให้เตรียมความพร้อมของทีมโรงพยาบาลชุมชน ไปช่วยโรงพยาบาลสนาม ริมห้วย แทนโรงพยาบาลมหาสารคาม - แผนที่ ๒ ขอให้ทุกโรงพยาบาลปรับแผน ในการส่งบุคลากรมาช่วยโรงพยาบาลมหาสารคาม หากเกิดกรณีที่โรงพยาบาลมหาสารคาม ไม่สามารถดำเนินการได้	- นายแพทย์หัสชา เนือยทอง - ทีม Case management
๔	ให้โรงพยาบาลยางสีสุราช จัดทีมบุคลากรทางห้องปฏิบัติการมาช่วยในการ Swab ที่อำเภอเมืองมหาสารคาม	- โรงพยาบาล ยางสีสุราช
๕	ให้ สสอ.ทุกแห่ง ดำเนินการตามมาตรการผู้เดินทางกลับจาก ๖ จังหวัดควบคุมสูงสุด ให้ยึดตามประกาศจังหวัดมหาสารคาม คือ ต้องถูกกักตัวเป็นเวลา ๑๔ วัน และให้ความสำคัญพิเศษสำหรับพื้นที่ที่มีการระบาดในช่วงนี้ ได้แก่ ชุมชนคลองเตย กทม. และโรงงานอุตสาหกรรมในเขตจังหวัดสมุทรปราการ หาก อสม. หรือ ผู้นำชุมชนในพื้นที่ทราบว่ามีผู้เดินทางจากพื้นที่ดังกล่าวเข้ามา ต้องแจ้งให้กักตัวเป็นเวลา ๑๔ วันทันที	- สสอ.ทุกแห่ง
๖	ให้นายวัฒนา ศรีวัฒนา ดำเนินการทำหน้าที่ประสานข้อมูล และให้กลุ่มงาน NCD เป็นผู้ช่วยในการดำเนินการของคณะทำงานศูนย์บริการการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน และให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามเป็นคณะทำงานฝ่ายข้อมูล (ฝ่ายเลขานุการ)	- นายวัฒนา ศรีวัฒนา - กลุ่มงาน NCD
๗	ให้กลุ่มงาน HR ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หากมีบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขติดเชื้อว่าต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง และมีกองทุน หรือมูลนิธิต่างๆ ช่วยเหลือหรือไม่ และจะต้องทำอย่างไรบ้าง	- กลุ่มงาน HR

ที่	ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ/ ดำเนินการ
๘	<p>ขอให้ผู้บริหารทุกท่านให้ความสำคัญและเร่งรัดการ ดำเนินงาน ดังนี้</p> <p>๑) การเตรียมความพร้อมของการฉีดวัคซีนเข็มที่ ๒ และรอบที่ ๓ ของบุคลากร ที่จะดำเนินการในวันที่ ๗ และ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ และการเตรียมความพร้อมสำหรับการฉีดวัคซีน ในช่วงเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔</p> <p>๒) การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณค่าตอบแทนเสี่ยงภัยชงกลางโควิด-19 โดยให้ทุกแห่ง ส่งเบิกภายในวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔</p> <p>๓) การสอบสวนโรคและการควบคุมโรคในพื้นที่ อย่างรวดเร็ว</p> <p>๔) การวางแผนดำเนินการ Hospital management หลังจากที่มีบุคลากรทางการแพทย์ เป็นสัมผัสเสี่ยงสูง ที่ต้องดำเนินการ Home Quarantine จำนวน ๑๔ วัน จะดำเนินการอย่างไร</p>	<p>- รพ.ทุกแห่ง</p> <p>- สสอ.ทุกแห่ง</p> <p>- กลุ่มภารกิจการเงิน และงบประมาณ (Finance)</p> <p>- ทุกกลุ่มงาน</p>
๙	<p>ให้โรงพยาบาลทุกแห่งปฏิบัติตาม CPG update ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรื่องการรับไว้รักษา ๑๔ วันและกรณีผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด 19 กลุ่มที่ไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อยได้เข้ารับการ รักษาในโรงพยาบาล ครบ ๑๔ วัน ให้ขอความร่วมมือผู้ป่วย กักตัวที่บ้าน ดูแลต่อเนื่องอีก ๑๔ วัน สำหรับผู้ป่วยที่จำหน่ายไปแล้ว รายที่ admit ใน โรงพยาบาล ๑๐ วัน ให้รายงานติดตามการ รักษาพยาบาล ที่บ้าน ๔ วัน รวม ระยะเวลาการรักษาครบ ๑๔ วัน และขอความร่วมมือพักพื้นที่ บ้าน ดูแลต่อเนื่องอีก ๑๔ วัน</p>	<p>- รพ.ทุกแห่ง</p>

  
 (นายภาศิ ทรัพย์พิพัฒน์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

